

TRONG MẮT  
NGƯỜI GIÀ

# Lòng dũng cảm!

■ TƯỜNG MINH

**B**an Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa xem xét, thi hành kỉ luật đảng viên Nguyễn Công Thắng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh vì “sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ Thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (giấy công nhận văn bằng giả) và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch”. Như vậy, ông Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Nguyễn Công Thắng mới 40 tuổi với “đường học” đáng nể: Trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự; Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị; Cao cấp lí luận chính trị”. Mười năm nay, ông ta thăng tiến một cách “chóng mặt”: Làm Bí thư Huyện ủy Tiên Du lúc mới 32 tuổi; làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh khi mới 36 tuổi. Và ông được điều động, bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh khi mới 39 tuổi.

(Xem trang 2)

# Lòng dũng cảm!

(Tiếp theo trang 1)

Giữa tháng 10 vừa rồi, TAND tỉnh Quảng Ninh đã “dành” cho bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh cùng 16 đồng phạm trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Vũ Liên Oanh có vai trò chính, bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh

tuyên 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 năm tù về “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt chung là 15 năm tù.

Ông Nguyễn Công Thắng đang đứng trước “chân trời mới” thì bị kỉ luật vì liên quan đến bằng cấp giả vốn bị xã hội lên án. Còn bà Vũ Liên Oanh phạm tội liên quan đến lĩnh vực đạo đức: Nhận hối lộ. Hình như cả hai vị trên cũng giống y chang “một bộ phận cán bộ, đảng viên” hiện nay - thiếu lòng dũng cảm. Thế hệ đảng viên như bà Vũ Liên Oanh, ông Nguyễn Công Thắng có may mắn và hạnh phúc được thừa hưởng thành quả mà cách mạng và các thế hệ đảng viên lớp trước đổ biết bao xương máu mới giành lại được. Cứ tưởng, trên con đường ấy, họ chỉ việc “thênh

thang tiến bước”. Nhưng không, họ lại gục ngã trước danh vọng và tiền bạc vì thiếu lòng dũng cảm. Ngày xưa trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, lớp lớp đảng viên đã thể hiện lòng dũng cảm tuyệt vời trước quân thù. Và hôm nay rất cần người đảng viên dũng cảm với chính mình, dũng cảm với đồng chí, dũng cảm trước Nhân dân. Khi bỏ lá phiếu bầu (tiến cử) bà Vũ Liên Oanh, ông Nguyễn Công Thắng vào hai vị trí sang trọng nói trên, những người có trách nhiệm ở Tỉnh uỷ Quảng Ninh và Tỉnh uỷ Bắc Ninh cũng tin vào trang lí lịch “rất đẹp” của họ. Nhưng thật tiếc, họ không dám làm những điều lớn lao, cũng không có tấm lòng chân thật với Đảng, với Nhân dân ■